
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่4 ตุลาคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.15 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
   ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่  64/2566 ลงวันที่  27 กันยายน พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ สี่  ประจำปี พุทธศักราช 2566  
มีกำหนด 30 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 
      1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. ..... 
  1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ นายสุรจิตต์ 
พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
   รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3)
ประจำปี พุทธศักราช 2565 วันพุธที่  19 ตุลาคม 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  (ครั้งที่  4)  
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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  3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   3.1 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บางส่วน) 
   - คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รายงานผลการศึกษา 
(บางส่วน) ให้ที่ประชุมทราบ 
  3.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ 
ลดมลภาวะ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม (คณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณา) 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
 4. เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแพทย์
เฉพาะทาง พ.ศ. .... 
     - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วัน และกำหนดเวลาในการพิจารณาให้ 
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
 
 5. เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
หลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ผ้าอนามัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 
19 กรกฎาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
  5.2 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อม ต่อการเรียนการสอนของครู  
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566) 
  - ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
  5.3 ญัตติด้วยวาจาของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ
จัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert System : EAS) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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  6. ทีป่ระชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม 
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
 6.1 ญัตติของนายฉตัรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผน โครงการ
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566) 
 6.2 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้าย  
สิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ  
 6.3 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก พนักงานส่งอาหารเอกชน 
 
 
  7. เรื่องอ่ืน ๆ 
 7.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 10 ตุลาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 
 7.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เป็นกรรมการ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


